

Sở quyền tiền giúp cho nạn bão lụt ở Trung - kỳ

Table with 2 columns: Item name and amount. Includes items like 'Quần áo quần áo', 'Cải lương', 'Cải lương', etc.

Tiền bán cho ngày 27 Janvier 1935 công giúp cho những người bị bão lụt ở Trung kỳ

Advertisement for 'Lương y DEHAUT' with an image of a person and text describing a medical product.

Advertisement for 'RƯỢU BẠC HÀ GET PIPPERMINT GET' with an image of a bottle and text.

Mộng ngày toàn

(Tập theo trường nhợt) lời, hai mà em đó. Rồi sau mới tiếng nói mới nhạc của tôi, tôi được nghe giọng trẻ tôi hàng...

Phải quay

(Tập theo trường nhợt) kẻo n'ô Tô-zuên, để hiệp với b'nh Trường-giới-Thạch mà tôi trả cùng sin.

Vì sao cuộc Tuyên-cử năm nay không về náo nhiệt?

(Coi tiếp theo trường nhợt) Cái nầy à nầy thấy đều bị nạn khủng-hùng làn bá tới cả làm sao mà làm cho nổi đăm a được?

Via the Hubsburgs

Ông Lefebvre diên-tuỳet tại Hà - nội Mấy hôm rày, ông André Lefebvre, Tổng-quốc-viên của Hương-đạo...

Coffee thì rõ tech cho công-lao

Một số xin nhắc quí vị muốn dự cuộc thì đến tiếp hàng đầu đờ, đầu phờ g, đầu r, v. v. vì đã có vị đã ngợ được một kiểu đến rất đẹp, đúng theo cuộc thì.

Advertisement for 'NÊN BIẾT!!!' Restaurant HUÉ-KY & Co. with text about food and service.

Em và gia quyến em đã đi quê. Tôi muốn đi Baria để thăm em. Nhưng tôi sợ người khác nói em.

Đương đầu tôi được biết làm 'gô đầu tré' ở Anh em. Tôi tìm em, nhưng tôi không gặp em. Một buổi chiều thu, tôi tho tho trên cơn đường vắng.

Vinh tháng Về năm 1935, các ông Lạc sự (Commis Greffiers) có tên dưới đây đều đồng-vinh-tháng.

Advertisement for 'Ecole pratique de Commerce de SAIGON' with details about the school and its location.

Large advertisement for 'HỒI MUA CHỖ NÀO CŨNG CÓ RƯỢU "DUBONNET"' featuring an image of a man carrying a bottle and a bottle of Dubonnet.

HỘI THỜ HỒI HẠM nguyên do là ở nơi bộ phận lực không được mạnh. Một viên grain de Vals sống trong buổi cơm tối, ban đêm sẽ thắm vào trong gan, bao tử và ruột, và làm cho nước đi trở nên trong lại để thành sạch.

Advertisement for 'HỘI VẠN QUỐC TIẾT KIÊM' with details about the event, including dates, location, and prizes.

Advertisement for 'PULMONIA' medicine with text describing its benefits for respiratory ailments.

Advertisement for 'HỘI VẠN QUỐC TIẾT KIÊM' with details about the event, including dates, location, and prizes.

TIEU ĐỘC **PHÁT HIỆN**

TA LỘC
Mẫu ra bằng thuốc
SAN-SỜ-PA-RAY
PA-RI-DI-EN-NỜ
(Salseparille Parisienne)

Thuốc chuyên môn rất công-hiệu để chữa bệnh ngoài da

Ban tại khắp các hàng bán - chế tại
HÀNH LƯƠNG
Bản luân tại số nhà 4, rue Trévise PARIS

CÓ MỘT MẪU ĐÓNG TRẺ DÀ LỚN LÊN
MÀ SỮA KHÔNG ĐỦ CHO NƠ ĐUNG
TẠI PHẢI CHO NƠ NỮ TỐT ỪA

NESTLE



MILK
CON-CHIM

là một thứ vật thực lành, bổ và dễ tiêu hóa

Hàng **NESTLÉ** số 35 đường Mac-Mahon có sách dạy nuôi dưỡng con nít cho quốc-giữ của bác sĩ Vidal, qui Bà qui Có muốn dùng xin hỏi tại hàng sẽ gởi tặng.

Enterobyl
ANG-Ê-RÔ-BI-LỜ
THUỐC CHỮA LÁ GAN

Một vỉng uống 2 muỗng nhỏ (mỗi muỗng uống cách giờ) thuốc bột pha vào nước thì

Thuốc chất là gan...
Bệnh lỵ...
Bệnh ngoài da...
Bệnh ở các xứ nóng...
E. DENAUBSY, là quan đốc-tố khoa vật lý. Cử nhân khoa thực nghiệm làm việc tại các công-việc thực hành ở đại học thuốc, số 96, rue Nationale, LILLE (France).

BAN TÀI KHẬP CÁC HÀNG BÁO CHẾ TẤY

Thuốc mới bài, uống vào lỗ miệng trị
BINH TIÊM LA
Uống thế khỏi chích thuốc



SIGMARGYL

Anh em khắp các lệ - châu á cũng đều bị hết các sự thiệt hại rất ghê gớm sau trên báo luyệt ngày 24 thì được chữa. Một ông già trên 80 tuổi cũng chữa nhờ nói có trên báo này để đi hỏi.

Bà tỉnh Quảng-Bình Nghệ-An và Hà - Tĩnh bị hư hại nhiều lắm; một tỉnh Hà-Tĩnh có đến 220 người chết, 660 cái nhà và trên 40.000 sào đất vỡ nát theo sông thủy triều, còn nhà tan nát thì kể đến số muôn, mùa màng năm này bị hư hại hết. Đa hay tình hình ở miền Bắc Trung-kỳ như vậy anh em nào không cứu giúp, kể chi đã đành an phận, còn người sống lại không nhà ở, không cơm ăn, đi đến gần hai tháng nay mới lãnh gạo từng ngày, cơm ăn sống sót lại đời Đương báo ở Trung-kỳ và Bắc-kỳ đã ở chớ việc nghiêm-quyền còn chính-phủ cũng không cứu, những người nghèo khổ cứu được anh em trong Nam-kỳ thì phải chết mòn, chết một cách thảm thiết hơn là chết luyệt.

Anh em ơi! Hãy thương xót nỗi giống! Anh em mưu chớ bỏ qua!

Anh em kể đi người nhiều, bao nhiêu cũng phải, rằng cứu cho đồng bào chúng ta ở Trung-kỳ, không chỉ để tại Nam-kỳ ai ai cũng từng, song có số nào cắt nẻo sông-ràng, cứu cả ngàn ông già bà cả, cả muôn con nít đương trong một nơi anh em mới số được. Tiếng kêu khóc của kẻ khốn khổ có lẽ đã thấu trời, không lẽ chúng đồng lòng anh em. Số tiền nhỏ mà bao nhiêu cứu được bao nhiêu, xin gửi ngay đến M. Nguyễn-minh-Châu số 28 đường Paul Bert Saigon.

Số lệ - quyền đã gởi cho các tờ các số, đã giao cho một ông họ Sa-gon và Choien con ở các tỉnh thì các số cần quan chi, xin gửi Quốc và làng từ ở đường thối góp rồi sẽ gởi về cho M. Nguyễn-minh - Châu nhân lãnh che Ủy-ban cứu-ty Nam-kỳ.

CÔNG-DỤNG THUỐC VIÊN PHÂN LỚP PINK ĐỎ
(PILULES PINK)
RẤT TRẦN HIỆU ĐỂ CHỮNG LẠI SỰ YẾU MẾT CỦA CÁC CƠ THỂ

Thuốc **PILULES PINK** sinh nhơn máu tươi và tinh nhuận các cơ thể; thuốc này làm cho biết đói, làm cho các người trong dạ dày công sinh và giúp sức mạnh cho các dây tủy của các cơ thể.

Chỉ cần thuốc **PILULES PINK** thì đang gọi là thuốc đã làm nên để chữa bệnh thiếu-máu, bệnh đau-mau, bệnh gây-mau các bệnh to, thì lớn số và bình trở về già, bình đau-bao-bi, bình nhức đầu, bình các lực yếu mệt



Thuốc **PILULES PINK** bán tại khắp các hàng bán-chế tại

NƯỚC MẠCH SUI L'ANGSA HIEU
VICHY CELESTINS

UỐNG TRỪ LÀNH CÁC CHỨNG

Nhức xương, rối, bình hay mũi đau, đau mình nhức, đau đầu, lỵ, cơn có cái, đau lưng

CÁC VỊ SANG HIỆU VICHY-ÉTAT

SEL VICHY-ÉTAT
PASTILLES VICHY-ÉTAT
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

CƠ CHỮNG LỀM BỒ ĐỒ MÀO, BỮ CHỮO

ĐỘNH HO SỐ MỖI KHÔNG CHỚM CẦN THẬN DANH NGUY HIỂM.

NO LẠI RA ĐÓNG NGƯỜI RA RỒI CÒ QUANG PHẢI CỨ TỰ PHÁT ĐAU. LẠI THÊM CỎI MỎNG VÀ LETHY MÀ THƯỜNG HANG NGÀY TÀ VÀO SÔNG ĐÁI, MỎI TÀ LẠI RỒI MẮC BỆNH HO SANG HỒNG, PHỔI NỨN VÀ TÀ PHẢI TÀN CHỈN NGÀY-ĐI.

ĐỘNH HO - SỐ-MỮ
HO HẰNG SỰC CƯỜNG PHỒI

Đó chính là một thuốc, không có quá giống một loại là một thuốc phải biết làm sao dùng, họ giỏi, mà ta phải biết phải là và dùng ngày này.

THUỐC VIÊN BRONCODYL

Nhau rất dễ uống. Là có thể nào cũng được. Là thấy bệnh ho này rất dễ trị, khỏi có những cơn đau, đi đến thì đã được khỏi mau.

Hoa ở trong nhà và các hàng bán-chế tại

Pharmacie Centrale J. NUS ở Saigon.

CÁCH ĐIỀU-TRỊ THEO PHƯƠNG NỘY-AM
ĐỀ CHỒI

BỆNH GIANG-MAI
bằng thuốc bán

SIGMARGYL

Thuốc **SIGMARGYL** trước có thể chữa hết cả những bệnh Giang-mai, thuốc **SIGMARGYL** này chữa ngay ở máu và ở các nơi bệnh chứng không-thương, các các thời kỳ cuối bệnh Giang-mai không nguy-quy, không thối-lai ở đờn vị, thuốc này là một thứ thuốc thực hay, có các tay thầy thuốc chuyên-môn chứng được là loại có công-hiệu.

THAY ĐƯỢC THUỐC TIÊM

Chỉ ra tại

Pharmacie de Laboratoire, Chemin-de-Fer
7 Place de l'Indochine - Hanoi

Thuốc **SIGMARGYL** bán tại các hàng bán-chế tất cả thuốc đi

CỨ DỪ GÌN THẬN-KINH THÌ LẠI MẠNH NHƯ XƯA.



Đau-lưng Ngờ-tiểu đục Các-trọng-trang-quang
Định-thấp Sưng-bàng quang Huyết-sâu sinh
Đau-gang-thắt lưng Gừa-lợi tiểu Sưng-mắt cá-chân Mờ-tiểu-vần

PILULES FOSTER (Hạt Hóp) 14/85
CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG

Bản tài khập chế tại số 21, rue Lavoisier, PARIS.

PHẢI CỎI CHUNG ĐỒ GIẢI MỖI
BÂY NAI CẢI KỴ-TÊN : MYDI


SANTAL MIDY
(Santal Midy)

Thuốc này hiền và tinh hảo để trị bệnh đau lặn, nước đờn đờn thối, (không có dung thể Copahu và không có chất hu).

Một hơan bán đều có đóng hộp MIDY

Buôn bán lớn, số 8, Đường Vivienne, Paris
Trong nhà số thuốc

TÌ-VỊ ĐƯỢC LÀNH MẠNH NHỜ THUỐC BỘT CỦA ÔNG TÂN-SÍ-Y-KHOA
POUDRES DE COCK



Ông Ông, qui bà bị bệnh các chứng bệnh ngoài da, ngứa ngứa hay là ngứa ngứa, sau khi chữa rồi cũng? Ông Ông, qui bà bị bệnh các chứng bệnh ngoài da, ngứa ngứa, sau khi chữa rồi cũng? Ông Ông, qui bà bị bệnh các chứng bệnh ngoài da, ngứa ngứa, sau khi chữa rồi cũng?

Ông Ông, qui bà bị bệnh các chứng bệnh ngoài da, ngứa ngứa, sau khi chữa rồi cũng? Ông Ông, qui bà bị bệnh các chứng bệnh ngoài da, ngứa ngứa, sau khi chữa rồi cũng? Ông Ông, qui bà bị bệnh các chứng bệnh ngoài da, ngứa ngứa, sau khi chữa rồi cũng?